

ก้าวสำคัญของข้อริเริ่มให้ผู้เป็นพ่อลาเลี้ยงดูบุตรของกลุ่มภาคเอกชนในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย Business Sweden และหอการค้าไทย-สวีเดน มีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้นำเสนอการบุกเบิกข้อริเริ่มของกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสวีเดนจำนวน 12 บริษัท พร้อมใจกันให้คำมั่นที่จะมอบวันลาเลี้ยงดูบุตรแก่พนักงานผู้เป็นพ่อเป็นเวลา 1 เดือนโดยยังได้รับค่าจ้าง

นับเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน

- “แอสตราเซนเนกา ประเทศไทย ยินดีและมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ เพื่อสนับสนุนสิทธิการลาของบิดาให้ได้วันลาเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดโดยได้รับค่าจ้างเป็นเวลา 30 วัน เราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและให้พ่อแม่ได้ช่วยกันเตรียมความพร้อมในการดูแลบุตร นโยบายของบริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการสร้างโอกาสที่เสมอภาคทั้งภายในและภายนอกองค์กร” เจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

- “เราต้องสนับสนุนทั้งชายและหญิงเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ เราสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของผู้หญิงในด้านการทำงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ชายในครอบครัวและความรับผิดชอบในการดูแลเรื่องที่บ้าน” คริสเตียน แดสสันวิลล์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำประเทศไทยของอิกีย ประเทศไทย กล่าว

ในสวีเดน พ่อและแม่ได้รับวันลาเลี้ยงดูบุตรรวมเป็นเวลา 480 วันโดยยังได้รับค่าจ้าง โดยทั้งคู่จะสามารถแบ่งวันลากันได้ตามที่เห็นสมควร การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่เท่าเทียมกันหมายความว่าผู้หญิงในสวีเดนไม่ต้องเลือกระหว่างอาชีพการงานและครอบครัว สวีเดนมีอัตราการจ้างงานผู้หญิงสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ร้อยละ 80.3 เมื่อเทียบกับอัตราการจ้างงานผู้หญิงโดยเฉลี่ยของโลกเพียงร้อยละ 49 ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าความเท่าเทียมกันในโลกแห่งการทำงานนั้นส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง และจะช่วยให้สังคมของเรามีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นิทรรศการภาพถ่าย “โอกาสที่เท่าเทียมในการร่วมกันเลี้ยงดูบุตร” ที่กำลังจัดแสดงอยู่ที่หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดตัวข้อริเริ่มดังกล่าวต่อสาธารณชน โดยนิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวจัดแสดงระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. วันอังคารถึงวันอาทิตย์ จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อริเริ่มให้ผู้เป็นพ่อลาเลี้ยงดูบุตรได้ที่ chotikom.jeanguenin@gov.se หรือโทรศัพท์ 081-9393403

